

บทสรุปการดำเนินงานตามกฎระเบียบ EUTR

(ตุลาคม 2016 - มีนาคม 2017)

ติดตามการรายงานจาก EIA ประเทศเมียนมา

EIA ได้ยกประเด็นถึงความกังวลที่จะนำเข้าไม้สักจากประเทศเมียนมาเข้าสู่สหภาพยุโรป

(ตุลาคม 2016 - มีนาคม 2017)

ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ได้ยื่นเรื่องเพื่อแสดงความกังวลไปยังสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป 5 ประเทศ (เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมัน อิตาลี และเนเธอร์แลนด์) ถึงความบกพร่องของระบบสืบทานเอกสารซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการทั้ง 9 ราย ภายใต้ EUTR โดย EIA ได้ให้เหตุผลว่าเมียนมานั้นไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทค้าไม้เมียนมา (MTE) แก่ผู้ประกอบการอย่างครบถ้วน ไม้สักที่ถูกนำเข้ามานั้นประกอบไปด้วยไม้ที่สำหรับพื้นระเบียง ไม้สำหรับประกอบเรือยอชท์ที่หรูหรา ในเดือนมกราคม 2017 ที่ผ่านมา EIA ยังได้ยกประเด็นและข้อกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับการนำเข้าไม้สักจากประเทศเมียนมาของผู้ประกอบการในประเทศเบลเยียมและ สหราชอาณาจักร

กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (CAs) ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ชาวเบลเยียม ชาวเดนมาร์ก ชาวอิตาลี ชาวเยอรมัน ชาวอิตาลี ชาวสเปน และชาวอังกฤษ ได้รับทราบและกำลังดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่ EIA อ้างถึง ซึ่งคาดว่าผลการตรวจสอบในบางประเด็นจะสามารถให้คำตอบได้ภายในเดือนหน้ามาตรการที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจสอบของ CAs อาจนำไปสู่การสั่งห้ามผู้ประกอบการชาวเดนมาร์กนำเข้าไม้จากประเทศเมียนมาในและการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ยกตัวอย่าง เช่น การออกหมายค้นโดยสำนักงานอัยการสูงสุดประเทศเยอรมันในการตรวจค้นคู่ต่อเรือ 2 แห่งในเมือง Rendsburg และ Kiel เพื่อตรวจสอบการการใช้ไม้สักจากเมียนมา ในวันที่ 21 มีนาคมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศเยอรมันยังสั่งห้ามไม่ให้บริษัท 11 บริษัทนำเข้าไม้สักจากประเทศเมียนมาในปีที่ผ่านมาและได้แจ้งให้บริษัทต่างๆรับทราบถึงความจำเป็นในการแจ้งรายละเอียดข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานรวมถึงขั้นตอนในการลดความเสี่ยงการนำเข้าไม้ผิดกฎหมาย

ศาลสวีเดนพิพากษาว่าผู้นำเข้าไม้สักฝ่าฝืนระเบียบ EUTR

Almträ Nordic ผู้นำเข้าไม้ชาวสวีเดนถูกตัดสินว่าเป็นผู้ดำเนินการฝ่าฝืนกฎระเบียบ EUTR ในข้อหาหละหลวมในการทำระบบการสืบทานเอกสารเพื่อนำเข้าไม้สักจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศสิงคโปร์ จากกรีนโฟลด์เดอร์ที่รวบรวมโดย Myanmar Forest Products Merchant's Federation (MFPMF) ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ถึงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้เหล่านั้นได้ โดยในปัจจุบันไม่ได้มีการห้ามสั่งซื้อไม้จากประเทศเมียนมาจากทั่วโลก โดยนิตยสาร Myanmar Times ได้ตีพิมพ์บทความถึงความคิดเห็นของ MTE ดังนี้

คำตัดสิน ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจชาวสวีเดน (มีนาคม 2017) ส่งข้อห้ามถึง Retlog

Retlog ได้รับคำสั่งในเดือนมีนาคม 2017 ว่าผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศไทยมีไม้จากเมียนมาเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ในเดือนมกราคม 2017 สำนักงานป่าไม้ประเทศสวีเดนได้ส่งคำตัดสินในการห้ามการนำเข้าถึง Retlog คำสั่งนี้ประกอบไปด้วยการห้ามการนำเข้าไม้สักที่ถูกตรวจสอบแล้วจากผู้ผลิตในประเทศไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป นอกจากนี้จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม้สักที่นำเข้ามาจากเมียนมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย คำสั่งห้ามนี้ถูกใช้ครั้งแรกในประเทศสวีเดนภายใต้กฎหมายป่าไม้ EUTR ซึ่งคำสั่งนี้ถูกใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ไม้สักบางอย่างจากผู้ผลิตชาวไทยเท่านั้น

เมียนมาเสนอกฎหมายการควบคุมการส่งออกไม้ (มกราคม 2017)

เมียนมาจะรายงานเกี่ยวกับการอนุญาตการซื้อไม้เฉพาะในสกุลเงินที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เพื่อใช้ในการขบวนการการส่งออกตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2017 เป็นต้นไป

เมียนมาจัดเวิร์คช็อปเพื่อรองรับโครงการประกันคุณภาพไม้ (กุมภาพันธ์ 2017)

The Myanmar Forest Certification Committee (MECC) ได้จัดเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการประเมินช่องว่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกันคุณภาพไม้ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก EU-FAO FLEGT โดยบริษัทค้าไม้เมียนมา MTE ได้วางแผนในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นแหล่งที่มาหลังจากที่มีการระงับการตัดไม้ไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า MTE สามารถโค่นไม้สักได้ถึง 20,000 ต้น และไม้เนื้อแข็งถึง 600,000 ต้นในปีนี้

การตรวจสอบการจับกุมไม้ผิดกฎหมายในเมียนมา ปี2017 (มีนาคม 2017)

กรมป่าไม้ประเทศเมียนมาได้ประกาศถึงการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการตอบสนองต่อจำนวนและขนาดของการจับกุมไม้ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นปี 2017 รวมถึงการสกัดกั้นคอนเทนเนอร์ทั้งในและนอกท่าเรืออย่างกุ่ม โดยไม้ผิดกฎหมายที่ถูกยึดนั้นมีมูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่การลักลอบการนำเข้าไม้เถื่อนนั้น จะนำเข้าผ่านทางท่าเรืออย่างกุ่มเนื่องจากผลของกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นจากฝั่งชายแดนจีน-เมียนมา

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ EUTR

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดั้งเดิมชาวต่างชาติได้กำหนดค่าปรับสำหรับไม้ที่ถูกนำเข้าจากแคเมอรูน

ผู้นำเข้าชาวต่างชาติ Fibois VB Purnmed ถูกจับได้ว่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายของ EUTR ในการตรวจสอบไม้นำเข้าจากแคเมอรูน ซึ่งถูกสกัดกั้นโดยผิดกฎหมาย โดยข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2017 พร้อมข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ให้ติดตาม

คณะกรรมการสิทธิการสหภาพยุโรปต่อต้านสโลวาเกียในฐานะประเทศที่ละเมิดกฎหมาย EUTR

คณะกรรมการสิทธิการสหภาพยุโรปได้ต่อต้านประเทศสโลวาเกียที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำตามกฎหมายป่าไม้ EUTR

สโลวีเนียให้ความสำคัญกับหน้าเกี่ยวกับระบบสืบทานเอกสารที่ใช้ในการนำเข้าไม้จากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (มกราคม 2017)

การดำเนินการแก้ไขระบบสืบทานเอกสารโดยผู้ประกอบการที่นำเข้าไม้จากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา นั้นจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจชาวสโลวีเนีย

FSC ได้ภาคทัณฑ์กลุ่ม Schweighofer (ธันวาคม 2016) และตัด Schweighofer ออกจากกลุ่ม (กุมภาพันธ์ 2017)

ภายหลังจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานจาก EIA ในปี 2015 ว่าบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้แปรรูปของฮอลซันเดรเลียนชื่อว่า Holzindustrie Schweighofer มีส่วนร่วมในการซื้อไม้ผิดกฎหมายในโรมันเนียซึ่งถูกรายงานโดย independent panel ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการรับรอง FSC ทั้งนี้ คณะกรรมการ FSC ได้จัดให้กลุ่ม Schweighofer อยู่ในหมวดหมู่ต้องห้ามจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ทั้งนี้ มีการแถลงข่าวจาก Holzindustrie Schweighofer ในเดือนมกราคม 2017 ซึ่งได้รายงานถึงผลเชิงบวกของการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ EUTR ในระหว่างปี 2015 ถึง 2016 โดยในวันที่ 17 กันยายน FSC ได้ถูกตัดออกจากกลุ่มหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้

Bureau Veritas ถูกระงับใบอนุญาต FSC (ตุลาคม 2016)

เนื่องจากความล้มเหลวของ Bureau Veritas ในการแก้ปัญหาหลักตามข้อกำหนดจากมาตรฐานการรับรอง ทำให้ FSC Accreditation Services International หรือ ASI ได้ระงับองค์การดังกล่าวจากการให้สิทธิออกใบอนุญาต FSC ในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการป่าไม้

NEPCon ปลดอยมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาฉบับใหม่ (กุมภาพันธ์ 2017)

มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบสืบทานเอกสารในเดือนกุมภาพันธ์โดยการแก้ไขในฉบับนี้แตกต่างจากฉบับแรกตรงที่มีการเพิ่มจำนวนตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ใบอนุญาต เช่น มีการตรวจสอบระบบสืบทานเอกสารที่มากขึ้น และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีความแม่นยำมากขึ้นในเอกสารที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

Forest Trends ได้ตีพิมพ์บทสรุปของการนำเข้าไม้จากสหภาพยุโรปจากประเทศที่ถูกแบน หรือถูกแบนบางส่วน (กุมภาพันธ์ 2017)

Forest Trends วิเคราะห์การนำเข้าไม้จาก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (HS4403) จาก 30 ประเทศกับไม้ในรูปแบบที่ถูกแบนในการส่งออกในช่วงปี 2011 – 2015 โดยประเทศอิตาลี เยอรมนี

ฝรั่งเศส เบลเยียม สหราชอาณาจักร โปตุเกศ ถูกคิดเป็นร้อยละ 85 จากการนำเข้าไม้ของสหภาพยุโรป จากจำนวนประเทศที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งแคเมอรูนเป็นประเทศที่ส่งออกไม้ไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุด ตามมาด้วยพม่า มาเลเซีย และกาบอง อย่างไรก็ตาม ทาง Forest trend ได้กล่าวไว้ว่าไม้ที่ถูกนำเข้า อาจจะโดยสายพันธุ์ หรือภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นจากการแบนในการส่งออก หรืออาจจะเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่ถูกจำแนกคลาดเคลื่อนภายใต้ HS code 4403

เนเธอร์แลนด์ ยอมรับ Malaysian Timber Certification Council (MTCC) หรือ MTCC ในการทำตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเพื่อการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เนเธอร์แลนด์ประกาศยอมรับ MTCC ในการทำตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเพื่อการป่าไม้อย่างยั่งยืน

การทำไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการในการกำจัดการค้าไม้ผิดกฎหมาย

8 ประเทศสมาชิก ASEAN ได้เจรจาเกี่ยวกับผลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไม้ที่น่าเชื่อถือ ในจาการ์ต้า และอินโดนีเซียในวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2016

เปรูจัดลำดับความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลป่าไม้ การลดลงของการตัดไม้และการค้าผิดกฎหมาย (ธันวาคม 2016)

ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เห็นด้วยในการเสริมสร้าง 3 ความสำคัญในระบบธรรมาภิบาลป่าไม้ตั้งแต่ปี 2017-2020; เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการป่าไม้

EU FLEGT Facility ได้ปล่อยสรุปเกี่ยวกับการค้าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (January 2017)

โดยสรุปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าไม้ผิดกฎหมายปริมาณมากในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ หรือ SAARC ซึ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และความคลาดเคลื่อนทรัพยากรในภาคป่าไม้

การยึดไม้ผิดกฎหมายที่เดินทางจากแคมโบเดียไปยังเวียดนาม (February 2017)

รถบรรทุกไม้ผิดกฎหมาย 8 คันถูกดักจับโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ชายแดน โดยรายงานว่ารถบรรทุกนั้นขนไม้ตะเคียน (*Hopea odorata*) และไม้ตะแบกแดง (*Lagerstroemia calyculata*) คุณภาพสูง พร้อมกับไม้สักหลายชนิดซึ่งถูกบรรทุกขนออกมาจากป่า

การวิจัยใหม่จาก TRAFFIC เกี่ยวกับการค้าไม้ผิดกฎหมายในมาดาร์กัสกา

การวิจัยเผยถึงการลักลอบการส่งออกไม้ในปีระหว่างปี 2010–2015 จำนวนมากซึ่งเกิดจากการขาดนโยบายควบคุมไปกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการขาดความรู้ในทรัพยากรไม้และขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับล่าง

การรายงานจาก Global Witness เชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในการส่งออกไม้ผิดกฎหมาย (กุมภาพันธ์ 2017)

Global Witness ปล่อยรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบซึ่งมีความสอดคล้องระหว่างผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับหน่วยงาน Cotrefor ผู้ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และการทำไม้ผิดกฎหมายภายในประเทศ โดยรายงานได้วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและนำเข้าไปยังสหราชอาณาจักร

การออกกฎหมาย และนโยบาย

สหราชอาณาจักร(EU)

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ EUTR ได้พบปะกันที่บรัสเซลส์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยการหารือนั้นประกอบไปด้วยการดำเนินงานระดับชาติของระเบียบ EUTR และขั้นตอนการบังคับใช้ รวมถึงการอัปเดตองค์การที่ใช้ในการตรวจสอบ EUTR Guide line และกระบวนการออกใบอนุญาต FLEGT เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาคผนวกของ EUTR คณะกรรมาธิการได้รายงานในการประชุม Bilateral Coordination Mechanism BCM (BCM) ครั้งที่ 8 ระหว่างสหภาพยุโรปและจีน ในวันที่ 14 เมษายน 2017 ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายในจีน การอำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมประกอบไปด้วยตัวแทนจาก NGO ซึ่งเข้าร่วมเป็นครั้งแรก คณะกรรมาธิการได้รายงานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของใบอนุญาต FLEGT ในประเทศอินโดนีเซีย จาก FLEGTIT และได้เน้นย้ำถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับ LIU เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาแผนงาน FLEGIT ได้ถูกนำเสนอเช่นเดียวกัน โดยการนำเสนอถูกจัดเตรียมโดย GTTN (Global Timber Tracking Network project), NEPCon (ในการเพิ่มข้อกังวลและสมรรถภาพในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ EUTR โดยที่ปรึกษาได้รับการสนับสนุนจาก the EU FAO FLEGT Programme (ระบบรับประกันความถูกต้องกฎหมายของไม้ และการวิเคราะห์ช่องว่าง)

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเดนมาร์กใช้ชื่อภายในนาม "Danish Environmental Protection Agency" (Danish EPA) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 เป็นต้นไป

ระหว่างประเทศ (International)

อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกที่ได้ออกใบอนุญาต FLEGT พutschิกายน 2016

ออสเตรเลียหรือเกี่ยวกับการจัดวางระบบสืบทานเอกสารใหม่ (พutschิกายน 2016)

ออสเตรเลียได้ตีพิมพ์แบบร่างที่ผ่านการประชุมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำไม้ผิดกฎหมาย 2012 โดยเสียงตอบรับจะเป็นตัวใช้ในการพัฒนานโยบายนี้ โดยจะถูกพิจารณาจากรัฐบาลออสเตรเลีย แต่อย่างไรก็ตามการหารือครั้งนี้ยังไม่มีบทสรุป

ญี่ปุ่นวางแผนโปรโหมตกฎหมายในการส่งเสริมการใช้ไม้ถูกกฎหมาย (มกราคม 2560)

ในเดือนมกราคม ปี 2560 มีการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกกฎหมายในกลุ่มธุรกิจ กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการทำระบบสืบทานเอกสารด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้ทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการนำเข้าไม้หรือผู้ประกอบการที่ใช้ไม้จากแหล่งภายในประเทศ เช่นเดียวกับผู้ค้าไม้และสินค้าไม้ โดยข้อคิดเห็นจะถูกรวบรวมในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2560

เบนินดำเนินการระบบการตรวจพิสูจน์ย้อนกลับสำหรับการปลูกสวนป่าในภาครัฐ (กุมภาพันธ์ 2560)

The Benin National Timber Office ได้รับการสนับสนุนจาก FAO FLEGT PROGRAMME ได้จัดทำระบบตรวจพิสูจน์ย้อนกลับสำหรับสวนป่าสักภายในประเทศ ซึ่งช่วยในการต่อต้านไม้ผิดกฎหมาย โดยระบบจะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อผลิตบาร์โค้ดของไม้แต่ละท่อน ซึ่งสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ในขณะที่ระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในสวนป่าของรัฐในเบนินเรียบร้อยแล้ว

อุตสาหกรรมไม้ในบราซิลได้เพิ่มความตระหนักถึงการปรับปรุงระบบตรวจพิสูจน์ย้อนกลับ (กุมภาพันธ์ 2560)

ตัวแทนจากอุตสาหกรรมได้พบกับรัฐบาลในบราซิล เพื่อยกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์ไม้และระบบขนส่ง (SISFLORA 2.0) ซึ่งต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการทำไม้ โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นคือระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์การทำไม้ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคนิคในการให้ข้อมูล

รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับระบบตรวจพิสูจน์ย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ไม้ในกัวเตมาลา (มีนาคม 2017)

สถาบันป่าไม้กัวเตมาลาได้ปล่อยรายงานเกี่ยวกับการรายงานการตรวจพิสูจน์ย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ไม้ที่มาจากในป่ากัวเตมาลา ซึ่งประกอบไปด้วยสายพันธุ์, ปริมาณ, เส้นทางการขนส่งและการบังคับใช้กฎหมาย

กานาคัวบาตรการส่งออกไม้พยูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติได้ประกาศว่าประเทศกานาคัวบาตรการส่งออกไม้พยูง (Rosewood) และหยุดการออกใบรับรองไม้ในสายพันธุ์ดังกล่าว